

## ความคาดหวัง

“ถ้าครูเปิดใจที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าเนื้อหาจะยากแค่ไหน เราก็จะเข้าใจ และเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี”

### ความคาดหวังที่มีต่อการอบรม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	ความคาดหวัง
ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร ผอ.รร.วัดปราโมทย์	ความคาดหวัง อยากจะนำคณะคุณครูได้รับความรู้ในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนของเรา
วรรณธิชา นวลเอียด (ครูหมี่) ครูสอนปฐมวัย อนุบาล 2	อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และเทคนิคใหม่ๆ จากวิทยากรและคณะครูทุกท่าน
ปิยะพร ทศไทสนธิ (ครูพร) ครูผู้สอน ชั้น ป.3	อยากได้เทคนิคเพื่อกลับไปสอนนักเรียนให้เขาอ่านออกเขียนได้คล่องมากขึ้น
สุภมาศ แยมโกมล ครูผู้สอน อนุบาล 1	เป็นครูสอนอนุบาล อยากได้สื่อ อยากได้สิ่งที่สามารถเอาไปลงกับเด็กได้โดยตรง
มยุพรรณ คำหารพล ครูผู้สอน ชั้น ป.1-2	ด้วยความที่ไม่ใช่ครูเอกภาษาไทย เป็นครูเอกคอมพิวเตอร์ ไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทย ภาษาไทยไม่แข็งแรง แต่ได้สอนภาษาไทยเด็ก ก็อยากได้ความรู้ตรงนี้ค่ะ
ปฎิญา สังขพันธ์ ครูผู้สอน ชั้น ป.5-6	เพิ่งมาสอนได้ 17 วัน ที่โรงเรียนเก่าสอนภาษาไทยระดับมัธยม วันนี้ที่มาอยากได้ อยากรู้ ที่เห็นจากทวิตไลน์เมื่อก็อยากรู้ว่า ภาษาไทย 350 คืออะไร ก็คิดว่า 3 วันนี่ ต่อไปน่าจะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรและคุณครูอีกโรงเรียนหนึ่ง และทุกๆ ท่านที่ได้อยู่ในที่นี้ค่ะ
สุภัทรา ภมร ศน.สพป.สมุทรสงคราม	ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบสาระภาษาไทย แต่ที่มาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประชา รัฐ ความคาดหวังของเราคือว่าเมื่อโรงเรียนรู้อะไร เราน่าจะรู้ด้วย เพื่อที่จะได้ ร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาและช่วยเหลือครูพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
สังเสริม มีพร้อม ผอ.รร.บ้านโชคเหนือ	โรงเรียนจัดการศึกษาชั้น ป.1-ม.3 เป็นโรงเรียนที่เกือบติดตะเข็บชายแดนกัมพูชา ดังนั้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ จึงเป็นข้อติดขัด ไม่ถึงกับเป็นปัญหา หากอ่าน ออกไม่ได้ทั้งโรงเรียน ผมก็คงอยู่ไม่ได้หรอกครับ ที่ผ่านมา ภาษาไทย ป.6 โอนiect สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในการสอบ โอนiectที่ผ่านมา ส่วนความหวังและเป้าหมาย ที่มาในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณที่ SCB ได้สนับสนุนทางโรงเรียน คราวที่แล้วก็นั่ง เครื่องบินมา 3 ท่าน เป็นที่ประทับใจว่าทาง SCB จะดูแลทั้ง 50 โรงเรียนตลอด ก็ เป็นกำลังใจที่ดี เป้าหมายที่คาดหวังคือที่โรงเรียน เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน ออกเขียนได้ลดลง

<p><b>สมชาย พัฒนพิเชษฐ์พงศ์</b> ครูผู้สอน ป.5-6</p>	<p>ต้องการประสบการณ์ และสื่อที่ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน</p>
<p><b>ประนอม เครือสุวรรณ</b> ครูผู้สอน ชั้น ป.1</p>	<p>ดิฉันอีก 1 ปีจะเกษียณ ก็จะสู้ๆ เต็มที่ค่ะ</p>
<p><b>หงส์ทอง นพพิบูลย์</b> ครูผู้สอนปฐมวัย อนุบาล 1</p>	<p>ปีหน้าดิฉันก็จะเกษียณแล้ว โอกาสนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ 1 ปีนี้ก็จะนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาเด็กๆ ค่ะ</p>
<p><b>อรสา พัฒนพิเชษฐ์พงศ์</b> ครูผู้สอน อนุบาล 2</p>	<p>ต้องการกิจกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงงานง่ายๆ แล้วก็สื่อที่จะนำไปพัฒนาเด็กต่อไป</p>
<p><b>จันทร์เพ็ญ ประดับสุข</b> ครูวิชาสังคม ป.6-ม.3</p>	<p>ในฐานะหัวหน้าวิชาการของโรงเรียน คาดหวังว่าอยากได้ทีมงานที่มีคุณภาพและร่วมด้วยช่วยกัน สู้ไปด้วยกันเพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้มีคุณภาพ</p>
<p><b>อมรเทพ จันทเขต</b> ครูผู้สอน ชั้น ป.3</p>	<p>ผมอีก 5 ปีจะเกษียณแต่ใจยังสู้อยู่เพื่อพัฒนาเด็กของชาติให้มีคุณภาพต่อไป ความคาดหวังคือต้องการนำวิธีการ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ซึ่งจัดการสอนมาหลายปีแล้ว จะใช้วิธีการเดิมๆ คาดหวังว่าจะนำวิธีการใหม่ๆ ไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น</p>
<p><b>ณัฐธา ถมปัทม์</b> ครูผู้สอน ชั้น ป.2</p>	<p>เป็นครูมา 3 ปีกว่าๆ อยากได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนจนกว่าจะเกษียณ</p>
<p><b>พูนทรัพย์ โภคทรัพย์</b> ครูผู้สอน ชั้น ม.3</p>	<p>จะเอาเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้ไปสอนให้เด็กเกิดความรู้ดั่งที่ตั้งใจให้มากที่สุด มีความตั้งใจมากทีเดียว ก็ขอฝากวิทยากรให้ความรู้มากที่สุดเท่าที่จะได้มากที่สุด เพราะตั้งใจมากค่ะ</p>
<p><b>สายฝน กลิ่นศรีสุข</b> ครูผู้สอน ชั้น ป.4</p>	<p>จะนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปใช้กับนักเรียนให้เขาได้มีความรู้ได้มากที่สุด</p>